

คำนำ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้นที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้นำระบบไต่สวนมาใช้ในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างจากการค้นหาความจริงในระบบกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีข้อกำหนดกระบวนการพิจารณาแตกต่างจากศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั่วไป ลักษณะการกระทำผิดมีความยุ่งยากซับซ้อนมีทั้งการทุจริตในระดับชาติและทุจริตในระดับท้องถิ่น มีพยานหลักฐานที่จะต้องนำสืบจำนวนมาก ไม่สามารถนำสืบต่อเนื่องกันไปจนเสร็จ จำเป็นต้องกำหนดวันนัดสืบพยานต่อเนื่องช่วงละ ๒-๔ วัน เป็นช่วงๆ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันกำหนดนัดสืบพยาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี และกำหนดประเด็นการพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโดยเจ้าพนักงานคดี การไต่สวนมูลฟ้อง การตรวจพยานหลักฐาน การเรียกพยานหลักฐาน การสืบพยานหลักฐาน การถามพยานการขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น การแถลงนัดคดี การคุ้มครองพยานในคดีอาญาการริบทรัพย์สิน การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การปฏิบัติงานของส่วนช่วยพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงมีความสำคัญและแตกต่างจากศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั่วไป

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนช่วยพิจารณาคดี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ T (Trusted Pillar) เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรม ส่วนช่วยพิจารณาคดีจึงได้จัดทำคู่มือมาตรฐานงานธุรการ ส่วนช่วยพิจารณาคดี สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฉบับนี้ขึ้น ประกอบด้วยงานศูนย์นัดความ งานศูนย์ประสานงานและติดตามพยาน งานศูนย์หน้าบัลลังก์ และงานหน้าบัลลังก์

ซึ่งจะทำให้กระบวนการปฏิบัติงานของส่วนช่วยพิจารณาคดีสามารถสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม และการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อไป

ส่วนช่วยพิจารณาคดี

สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑